

สผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (World Wetland Day 2020) “พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นลำดับที่ ๑๑๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (National Focal Point) และทุกวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ กำหนดให้เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และขอความร่วมมือภาคีจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับประเทศ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม ก่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ในปี ๒๕๖๓ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกคือ พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ (Wetlands and Biodiversity) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและพักพิงของชนิดพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งให้บริการทางระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งบำบัดน้ำ โดยกระบวนการทางนิเวศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยระบบนิเวศปะการังและป่าชายเลน การป้องกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศพรุ การเป็นแหล่งนันทนาการ ร่องรับ และกักเก็บน้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรในการประกอบอาชีพของชุมชน ดังนั้น การสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำสามารถดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง Wetlands and Biodiversity เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่มนุษย์ และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์และความรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไป ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆ

โดยในปีนี้สผ. ร่วมกับเครือข่ายภาคี อาทิ กรมทรัพยากรทางชายฝั่งและทะเล กรมทรัพยากรน้ำ กองทุนสิ่งแวดล้อม IUCN องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ RECOFTC บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท วิสตอมวาสต์ จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น ๙.๓๐ น. โดยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงานจะมีกิจกรรมและของแจกมากมาย มาเจอกันเยอะๆ นะคะ

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.	<p>กิจกรรมการแสดงต้อนรับ ชุด “ระบำนางนวล”</p> <p>กล่าวต้อนรับ โดย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กล่าวนำเรียนการดำเนินงานของสถานตากอากาศบางปู โดย พันเอก วิบูลย์ วิชระพล รองเสนาธิการ กรมพลาธิการทหารบก</p> <p>กล่าวรายงาน โดย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กล่าวเปิดกิจกรรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>พิธีเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานตากอากาศบางปู</p>
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.	<p>เสวนาเรื่อง “อนาคตของบางปูกับการผลักดันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับโลก”</p> <p>โดย - พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก - นายวัสสชัย สิทธิบุศย์</p>

เวลา	กิจกรรม
	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) - นายอิสสระ บุปผเวส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ตำบลบางปูใหม่ - นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย นางสาวจිරนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง ๗ HD
๑๑.๐๐ น.	<p>กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และดูนก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี</p>

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม